
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันครสวรรค์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่ 3  ประจ าปี  2563 
วันที่  26  สิงหาคม  2563 

เวลา  10.00 น. 
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

----------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.32 น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 

     ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1. นางจิตรา     หมีทอง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์(2) 
3. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

4. นายนพดล      สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

5. นายณรงค์  พนมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

6. นายสุรจิต   บวัทองศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

7.นายสมชาย   ยุกติรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

8.นายเผชิญ  พวงสมบัติ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
9.นางอังสุมาลย์  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย 
10.นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอบรรพตพิสัย 

11.นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว 
12. นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
13. นายธีรพันธ์    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก 
14.นายสมศักดิ์  แจ่มฟ้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่วงก์ 
15. นางธนิดา   ศกุนรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
16 นางบุญลือ   ส่งเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
17.นายวรศักดิ์    นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
18.นายขาว   พัดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
19.นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว 
20.นายเกรียงรบ  หนูค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 
21. นายชวฤทธิ์   วิบูลรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่เปิน 
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ฝ่ายบริหาร 
1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2.นายสันติ       จันทร์เผิบ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
3.สิบเอกพิทยา   นาคกุญชร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
4.นายพีระพงษ์  วงษ์นิยม   ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. นางบุณยวีร์   ชาติวัลลภ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
6. นางอวยพร     สุขไสย   ผู้อ านวยการกองคลัง   
7.นายนิมิต        ยืนยง   ผู้อ านวยการกองช่าง   
8.นางกาญจนา  ไชยพรหม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
9.นางสาวอร่าม  วัฒนะ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10.นางสิริพร   บริรักษ์เลิศ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11.จ่าเอกเอกราช  กะระกล  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
13.นางนัจวนันท์  พีระญาอานนท์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
14. นายอภิรักษ์   อุ่นใจ   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
2. นางสาวอาภาพัตร์  ชาญชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.นางไพลิน   ปุนชาติ   หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.นางนพรัตน์  ไชยมงคล   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
5.นายณัฐพล  คล้ายทุ้ย   บก.ข่าวสยาม 
6.นายธนเสฎฐ์   ศรีอัครโชตน์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
7.นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์  หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
8.นางสาวแพรภัทรา  จุติเดชาโชติ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
9.นายประจักร        ชาวป่า  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10.นางสาวทัศนีย์   โชติกเจริญสุข  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
11.นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12.นางสาวอาภาพร  ช านาญหมอ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13. นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษ์จิรภาส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
14.นางธนัญ   วรรณฤกษ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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15.นางสาวพิมพ์ชนก  ชุณวิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
16.นางจันทนา  ผดุงจิตต์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
17.นางอุบล   เติมประยูร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

ผู้ลาประชุม 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1. นายภราดร   อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ (1) 
2. นายวิทูร        เจริญชยัฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
3. นายกวี        อัศวรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

4.นายกิติรัตน์   ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
5.นายวิโรจน์  กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอตาคลี 
6.นายสุรวิทย์     ฤทธิ์ฉ่ า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
7.นายอรรถพร    แรงกสิกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว 

ผู้ขาดประชุม 
1. ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี -      
 
 
 
 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้านั่งประจ าที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ด้วย

ค่ะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 พร้อมแล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไป
ขอเรียนเชิญท่านจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 
2563 ขอเรียนเชิญค่ะ ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ด าเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป เรียนเชิญค่ะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติ  
ประธานสภา อบจ.นว. หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ท่านรองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และท่าน
สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นการเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3 
ประจ าปี 2563  วันที่  26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

 
นางจิตรา  หมีทอง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นางจิตรา   หมีทอง   - เราได้รับหนังสือเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เราจะไป 
ประธานสภา อบจ.นว. ประชุมร่วม 17 จังหวัด ภาคเหนือ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบท

ของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน “การสัมมนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพ่ือการพัฒนาประเทศ” ขอให้
ทุกท่านที่จะเข้าร่วมขอให้มารวมกันและเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  
ตามก าหนดเวลานัดหมายนะคะ  
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นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
ประธานสภา อบจ.นว.    
ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2563  
เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2563  
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 

 
นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ผมนายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอตาคลี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบด้วย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  
นายเผชิญ    พวงสมบัต ิ นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ์ นายช านาญ   
เหลืองบ ารุงรักษ ์ และนางธนิดา ศกุนรักษ์  ได้ ร่วมกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่   
19 สิงหาคม  2563  ซึ่งจากการตรวจรายงานการประชุม
และได้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแล้วปรากฏว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ได้ตรวจบันทึก 
ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไข  

ในรายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2563 
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2563 

  
นางจิตรา   หมีทอง    - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3   
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี 3    - เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข  

  ครั้งที่ 7/2563  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (แจ้งเพื่อทราบ) 
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นางจิตรา  หมีทอง    - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ  
ประธานสภา อบจ.นว.  

นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่นายก  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท าแผนพัฒนา 
อบจ.นว. ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่  7 /2563 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 ต าบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  เนื่องจากแก้ไขปีงบประมาณ  
ที่จะด าเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563 เพ่ือน าไปเป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ส าหรับบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป-มา  โดยด าเนินการตาม
ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  และได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมได้ประกาศใช้  เมื่อวันที่  17
สิงหาคม 2563  แล้วเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 21 และข้อ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  พ .ศ. ๒๕๔๘ แก้ ไขเพ่ิ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่  3 ) พ .ศ.2561                 
จึงส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2563 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 29  ชุด  มาเพ่ือเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาพร้อมนี้  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นะคะ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/ 2563  
ประธานสภา อบจ.นว.   คือเล่มสีชมพู ท่านสมาชิกฯ คงได้ดูและก็อ่านแล้วนะคะ มีสมาชิกท่านใด 

ที่จะสอบถามไหมคะเกี่ยวกับแผน ไม่มีนะคะ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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ระเบียบวาระที่ 4  - ญัตติ การโอนงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 58,720,940.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินเหลือจ่าย  

ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กองช่าง และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว) 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เงินเหลือจ่าย ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 57 รายการ รวมเป็นเงิน 58,720,940 บาท  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กองช่าง และกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขา
บ่อแก้ว) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ รวมเป็น
เงิน 58,720,940 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 

1. เนื่องจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจงานในการ
พัฒนาระบบการรับ-การส่ง เอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ “Thailand 4.0” 
เพ่ือขจัดปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานที่ล่าช้าอันมีผลกระทบต่อการ
ได้รับบริการสาธารณะหรือการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน และ
เครื่องพิมพ์ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน  
2. เนื่องจากกองช่างมีภารกิจงานก่อสร้างสายทางต่าง ๆ ต้องออกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นในการขนย้ายสิ่งของและวัสดุอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานด้านการโยธาต่าง ๆ และเป็น
ยานพาหนะที่มีความคล่องตัวเหมาะสมกับภารกิจดังกล่าวจะส่งผลให้
งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนในเขตจังหวัดนครสวรรค์บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ด้วยความรวดเร็ว จ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นการเพ่ิม 
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและงานพัฒนาตาม
ภารกิจขององค์บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และก่อสร้างอาคาร  
โรงจอดรถส าหรับใช้จอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
3. เนื่องจากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขา
บ่อแก้ว) มีการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่ จึงมีความจ าเป็นในการ
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการต้อนรับส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับ 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการด้านกายภาพบ าบัดและงาน
แพทย์แผนไทยเกิดการช ารุด ไม่คุ้มค่าในการซ่อม ท าให้ประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้านกายภาพบ าบัดลดลง และมีภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุ 
ที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรถพยาบาลที่ให้บริการ  
มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหลายปี อุปกรณ์และเครื่องมือเริ่มมีความ
เสื่อมสภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินเหลือจ่าย ของส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 57 
รายการ รวมเป็นเงิน 58,720,940 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง และกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 58,720,940 บาท ตาม
รายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ตามข้อ 27 และข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  
ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.    ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ  

องค์ประชุม 19 ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  
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      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ในระเบียบวาระที่  4 
องค์ประชุม จ านวน   19 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     17    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 
 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ รวมเป็นเงิน 58,720,940.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 5  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 45,300.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  รายละเอียดนี้มอบให้ รองปลัด สันติ จันทร์เผิบ เป็นผู้อ่านรายละเอียดครับ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านรองปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายสันติ  จันทร์เผิบ   - เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
รองปลัด อบจ.นว. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าใช้สอย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับ
มัธยมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
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ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 144 ล าดับที่ 9 
ค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ จ านวน 45,300 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 45,300 บาท ดังนี้ 
- เก้าอ้ีแบบมีพนักพิงระดับต่ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง
ระดับต่ า จ านวน 15 ตัวๆ ละ 2,300 บาท รวมเป็นเงิน 34,500 บาท 
- เก้าอ้ีแบบมีพนักพิงระดับกลาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีแบบมีพนักพิง
ระดับกลาง จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,600 บาท รวมเป็นเงิน 10,800 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากเก้าอ้ีแบบมีพนักพิงที่มีอยู่เดิมมีอายุการใช้งานมานาน เกิดการ
ช ารุดผุพังไม่สามารถซ่อมแซมได้และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
มัธยมศึกษา งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 144 ล าดับที่ 9 
ค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ จ านวน 45,300 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 45,300 บาท 
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.    ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ  

องค์ประชุม 17  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  5 
องค์ประชุม จ านวน   17 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     15    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 45,300.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 6 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของกองคลัง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการรวมเป็นเงิน 900,000.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - ครับ ญัตติ นี้มอบให้รองปลัดสันติ จันทร์เผิบ เป็นผู้อ่านรายละเอียดครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบจ.นว. 

นายสันติ   จันทร์เผิบ   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองคลัง 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) หน้า 111 ล าดับที่ 1 เงินเดือนพนักงาน จ านวน 
900,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ ์จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 900,000 บาท ดังนี้ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และ
ติดตั้ง จ านวน 110,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 70,200 บาท เป็นเงิน 70,200 บาท 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 39,800 บาท รวม
เป็นเงิน 110,000 บาท  
2 . โทรทั ศน์  แอล อี  ดี  (LED TV) แบบ  Smart TV ขนาด 55  นิ้ ว 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 74,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 
55 นิ้ว จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,200 บาท เป็นเงิน 54,600 บาท 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จ านวน 19,400 บาท รวมเป็น
เงิน 74,000 บาท  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
3. ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบเสียง เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ๆ 
ละ 716,000 บาท เป็นเงิน 716,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ มีสภาพเก่าช ารุด 
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกองช่าง  ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องประชุมให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีจ านวนมากขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุดและเสื่อมสภาพ 
และครุภ ัณฑ์ที ่ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานภายในห ้องประชุม บัวหลวง
เพ่ิมเติม เพ่ือสามารถรองรับการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองคลัง แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) หน้า 111 
ล าดับที่ 1 เงินเดือนพนักงาน จ านวน 900,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ที่ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงาน 
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ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ รวม
เป็นเงิน 900,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.    ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ  

องค์ประชุม 17  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  6 
องค์ประชุม จ านวน   17 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     15    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของกองคลังไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ที่ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 
900,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 7 - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองการศึกษา ศาสนาและ            
วัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 16,400,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ครับ ญัตตินี้ขอมอบให้รองปลัด สันติ จันทร์เผิบ เป็นผู้อ่านรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านรองปลัดฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายสันติ  จันทร์เผิบ   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ  

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายที่ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ  รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 16,400,000.-บาท (สิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
ดังนี้ 
1. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียน 2 ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เป็นเงิน 4,700,000. - บาท  
(สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

     2. ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
(จิรประวัติ) นครสวรรค์ เป็นเงิน 11,700,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ด
แสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
โครงการดังกล่าวข้างต้นทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างจัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและก าหนดราคากลาง โดยกองช่าง และต้องจัดจ้าง
โดยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-bidding) จึ งไม่สามารถ
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภ าครัฐ พ .ศ.2560 และเบิกจ่ ายเงิน ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น จะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
วรรคแรก จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นท่ีจะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกิน 
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ระยะเวลาหนึ่งปี  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
รวม 2  โครงการ  รวมเป็นเงิน 16,400,000.- บาท (สิบหกล้านสี่แสน
บาทถ้วน) เพ่ือน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายในเดือน
กันยายน พ.ศ.2564) (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.    ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ  

องค์ประชุม 17  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  7 
องค์ประชุม จ านวน   17 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     15    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 16,400,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  8   - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 2,000,000.-บาท 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - รายละเอียด ญัตติ นี้มอบให้รองปลัด พิทยา เป็นผู้อ่านรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  
นายก อบจ.นว. 
 

นางจิตรา  หมีทอง    - เชิญท่านรองปลัด พิทยา ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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สิบเอกพิทยา  นาคกุญชร  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 
หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ 2  
ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัด 
นครสวรรค์ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)   

เหตุผล 
โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้รายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก  
จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ
ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ต าบล
พรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน 2,000,000.- บาท 
(สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านช านาญ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ผมนายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอตาคลี ขอแก้ไขค าชี ้แจงเมื ่อกี ้ที ่ท่านรองปลัด
พิทยา ได้อ่านไว้นะครับ คือ ต าบลสร้อยทอง นะครับ เมื่อกี้ท่าน
รองปลัด อ่านต าบลสายทอง ทั้งสองครั้ง นะครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ขอให้ท่านรองปลัดพิทยา อ่านใหม่อีกรอบค่ะ ขอแก้ไขในที่ประชุมเลยค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

สิบเอกพิทยา  นาคกุญชร  - ครับ โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลสร้อยทอง 

รองปลัด อบจ.นว. เชื่อมต่อต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจ านวน
เงิน 2,000,000.-บาท  

นางจิตรา  หมีทอง - ค่ะ ถูกต้องไหมคะ ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. นะคะ  นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 17  ท่าน 

ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ 
ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  8 
องค์ประชุม จ านวน   17 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     15    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 2,000,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  9    - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 5,440,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้มอบให้ท่านรองปลัดพิทยา เป็นผู้อ่านรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 
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นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านรองปลัดพิทยา ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
สิบเอกพิทยา  นาคกุญชร  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า หมู่ที่ 13,14 ต าบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อเขตเทศบาลนคร               
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน    
5,440,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

เหตุผล 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าเสนอราคาขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งรายงานความเห็นอุทธรณ์ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และยังไม่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
วรรคแรก จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ในการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 13,14 ต าบลวัดไทรย์ 
เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นเงิน 5,440,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายในเดือนกันยายน 
พ.ศ.2564) (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ 
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นางจิตรา  หมีทอง - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมคะ  
ประธานสภา อบจ.นว. ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ 

องค์ประชุม 17  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  9 
องค์ประชุม จ านวน   17 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     15    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 5,440,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  10    - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 11,000,000.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้มอบท่านรองปลัดพิทยา เป็นผู้อ่านรายละเอียดนะครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านรองปลัดพิทยา ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

สิบเอกพิทยา  นาคกุญชร  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ  

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถขุด
ไฮโดรลิค ตีนตะขาบชนิดบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 2 คัน 
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คันละ 5,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000,000.- บาท (สิบเอ็ด
ล้านบาทถ้วน)   

เหตุผล 

เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าเสนอราคาขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งรายงานความเห็นอุทธรณ์ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย และยังไม่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  

ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 59 
วรรคแรก จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ในการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ค่าจัดซื้อรถขุดไฮโดรลิค ตีนตะขาบชนิดบูมยาว ขนาดก าลังสูงสุด    
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 2 คันๆละ 5,500,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 11,000,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือน าไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา  หมีทอง - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมคะ  
ประธานสภา อบจ.นว. ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ 

องค์ประชุม 21  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  10 
องค์ประชุม จ านวน   21 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     19    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
    พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กองช่าง จ านวน 11,000,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 
ระเบียบวาระท่ี 11  - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา

บึงบอระเพ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 2,800,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้มอบให้ท่านรองปลัด สันติ เป็นผู้อ่านรายละเอียดครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 

นายสันติ   จันทร์เผิบ   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่ากล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ 3 เป็นเงิน 2,800,000.- บาท 
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) จ านวน 1 รายการ 

  

    เหตุผล 
เนื่องจากกระทรวง ICT ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2563  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 59 
วรรคแรก จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี (ภายในเดือนกันยายน 2564) ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้
มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการกันเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการดังกล่าว จ านวน 1 รายการ  
เป็นเงิน 2,800,000.- บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (ภายในเดือนกันยายน 2564) 
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา  หมีทอง - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมคะ  
ประธานสภา อบจ.นว. ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ 

องค์ประชุม 21  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  11 
องค์ประชุม จ านวน   21 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     19    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา
บึงบอระเพ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน 2,800,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 12 - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา
บึงบอระเพ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 41,000,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้มอบท่านรองปลัด สันติ เป็นผู้อ่านรายละเอียด ครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านรองปลัด สันติ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายสันติ  จันทร์เผิบ   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
รองปลัด อบจ.นว.   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติกันเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 
โครงการ รวมเป็นเงิน 41,000,000.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
ดังนี้ 
1. ค่าก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม เป็นเงิน 6,500,000 บาท 
2. ค่าก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน 

1,800,000 บาท 
3. ค่าก่อสร้างร้านขายอาหาร ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

บึงบอระเพ็ด เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
4. ค่าปรับปรุง/ต่อเติม อาคารส านักงาน (ตึกเขียว) เป็นเงิน 

2,700,000 บาท 
5. ค่าปรับปรุงอาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการจังหวัดนครสวรรค ์

เป็นเงิน 20,000,000 บาท 
 

   เหตุผล 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
และก าหนดราคากลาง โดยกองช่าง เพ่ือประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2563 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  
พ.ศ.2561 ข้อ 59 วรรคแรก จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่จะอนุมัติ
ให้กันเงินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี (ภายในเดือนกันยายน 2564) 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการดังกล่าว 
จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 41,000,000.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
เพ่ือน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 (ภายในเดือนกันยายน 
2564) (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นางจิตรา  หมีทอง   - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมคะ  
ประธานสภา อบจ.นว. ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ 

องค์ประชุม 21  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  12 
องค์ประชุม จ านวน   21 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     19    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา
บึงบอระเพ็ดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จ านวน  5  โครงการ รวมเป็นเงิน  41,000,000.-บาท  

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 13 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 13  - ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3,100,000.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 
นายก อบจ.นว.    ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการตามข้อบัญญัติองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา  
บึงบอระเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกัน
ตลิ่ง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เป็นเงิน 
3,100,000.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-)  

 

   เหตุผล 
  เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

และก าหนดราคากลาง   โดยกองช่าง เพ่ือประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 จึ งไม่สามารถด าเนิ นการเบิ กจ่ ายเงิน ได้ทั นภายใน
ปีงบประมาณ 2563 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีกให้รายงานขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

   การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4  
   พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นท่ีจะอนุมัติ 

ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี (ภายในเดือน
กันยายน 2564) ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการขยายเวลาการเบิกจ่าย กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง ภายในโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เป็นเงิน 3 ,100,000.- บาท  
(-สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-) เพ่ือน าไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
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2564 (ภายในเดือนกันยายน 2564) (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ 
ประธานสภา อบจ.นว.   - เชิญท่านนพดล ค่ะ 
 
นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ผมนายนพดล สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ครับเราจะเห็นว่าในญัตติที่ 12 , 13  
ก็จะเป็นงบประมาณที่เราได้วางแผนไว้ที่ทางบึงบอระเพ็ด เรายังไม่ได้ท า 
มันจะไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่การวางแผน MASTER PLAN  
ของบึงบอระเพ็ด ผมคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะให้
เงินการวาง MASTER PLAN บึงบอระเพ็ด ดังนั้นองค์ประกอบที่จะวาง
MASTER PLAN หรือให้โจทย์ไปกับบริษัทที่จะท ามามันจะต้องครอบคลุม
ทั้งหมดเพราะวันนี้อย่างที่เห็นประมาณ 45 ล้าน มันจะต้องไปอยู่ในตัว
ใหม่ที่เราจะต้องมีด้วย และงบประมาณ 2564 ที่ลงไปแล้วด้วย ดังนั้น 
ก็เลยอยากจะบอกว่าคณะกรรมการที่จะดูแลในการที่จะท า MASTER 
PLAN ตัวใหม่ไม่ว่าจะเขียน TOR อะไรทั้งสิ้นมันต้องดูองค์ประกอบหลาย
เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการใช้ประโยชน์
ในสิ่งที่เรามีมาเราจะเห็นหลายๆ อย่างที่เราท าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นถนน 
สนามฟุตบอล โรงอาหารที่ท าไปแล้ว ทุกอย่างที่ท ามาแล้ว มันจะต้องเข้า
ไปละเอียดมาก ตีมต่างๆในเรื่องห้องน้ าจะมีห้องน้ าใหม่ด้วย ห้องเก่าด้วย 
อันไหนไม่ใช้ อันไหนจะเอาออก อันไหนจะเอาเข้า มันต้องละเอียดขนาด
นั้นนะครับ ไม่อย่างนั้นมันจะกลับมาเหมือนเดิม ถ้าท า MASTER PLAN 
แล้ว ไม่เอาอันใหม่ ครั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสภา ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร หรือว่าบริษัทที่จะเข้ารับการประมูลเราต้องเดินทางไปด้วยกัน
เพราะอย่างเมื่อเช้าผมนั่งรถมากับท่านประธานสภา ผ่านกองเสบียงมาเห็น
ตอนแรกเขาไปไกลสามารถเนรมิตได้เลย มีความสวยงามได้เลย แต่ของเรา
เดินหน้าไป 2 ก้าว ถอยหลังอีก 2 ก้าว เดินไปใหม่เดินกลับมา ดังนั้นวันนี้
มันจะต้องให้จบเอา MASTER PLAN ให้มันเป็น MASTER  PLAN จริงๆ 
ไปศึกษามาให้จบให้มันดีเลยแล้วเราท าให้มันเป็นอย่างที่พวกเราหวังไว้
เพราะปีที่ผ่านมาหลายๆ ปี ต้องขอบคุณท่านปลัดฯ ครับที่ให้พวกเราอย่าง
เต็มที่วาดฝันในการใส่ของไปในอะไรสักอย่างบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง 
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อันนี้มันอยู่ที่พวกเราด้วยที่จะท าตัวนี้ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายท่าน
บริหารในการจะวาง TOR ในเรื่องของการวาง MASTER PLAN ไว้จะท า
ยังไงที่เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ท าในสิ่งที่ชาวนครสวรรค์หวังว่าพวกเรา
ไปมาแล้วท าอย่างไรบ้างทุกครั้งที่เราไปบึงบอระเพ็ดเป็นไง บึงบอระเพ็ด
เป็นไงเขาก็มองหน้าเราเป็นบึงบอระเพ็ดไปแล้ว ดังนั้นเราจะท าไงให้เป็น
รูปธรรม ให้มันดีให้มันสวยงามตามอย่างที่เราฝันไว้ ครับฝากท่านประธาน
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านชุติมา ค่ะ  
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดิฉัน นางสาว 
ส.อบจ.นว. อ าเภอลาดยาว ชุติมา   เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอ

ลาดยาว นะคะสืบเนื่องจากท่านนพดล สันติภาพจันทรา ได้พูดถึงไม่ว่า 
จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง TOR หรือว่าการวางแผนในการท างานก็อยากจะฝาก
ท่านประธานไว้ผ่านฝ่ายผู้บริหารในส่วนของการท า TOR ถ้าเป็นไปได ้
ก็อยากให้ เร่งรัดการท า TOR ของการวางแบบแผนหรือว่า MASTER 
PLAN ของเรา ให้ได้ในส่วนงบประมาณของไตรมาสแรก ถ้าเผื่อเป็นไปได้
เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่างบประมาณที่เราผ่านสภาไปในวาระที่ 12  
ในวาระที่ 12 เราจะมีการสร้างห้องน้ าและมีการสร้างหลายอย่าง 40 กว่า
ล้ าน  ซึ่ ง ณ  ตรงนี้ ถ้ าเผื่ อว่ า MASTER PLAN เราสามารถเกิดได้ ไว
งบประมาณพวกนี้เราอาจจะต้องไปเชื่อมต่อเนื่องกันเราจะได้ไม่ต้องเสีย
งบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็ฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย ถ้าเป็นไป
ได้ในไตรมาสแรกเราสามารถที่จะด าเนินการท า TOR กับผู้ออกแบบ 
บึงบอระเพ็ดของเราให้ได้จบภายในไตรมาสแรกงบประมาณตรงนี้ เรา
สามารถที่จ าน ามาเสริมหรือน ามาเพ่ิมเติมได้อีกก็ขอฝากกับฝ่ายบริหาร 
ฝากกับท่านประธานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ก็โดยสรุปคือเราอยากได้ MASTER PLAN ก่อนแล้วค่อยน างบประมาณ 
ประธานสภา อบจ.นว.   ที่เรากันไว้ปีนี้หรืออะไรต่างๆ แล้วไปออกแบบ TOR อีกรอบหนึ่งดีไหมคะ 
     - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  เนื่องจากเรามคีณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ดแล้ว คิดว่าภายใน  
นายก อบจ.นว.    เดือนหน้าไม่น่าเกินวันที่ 15 น่าจะเรียกคุยขอเชิญท่านสมาชิก ฯ  

ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการก็เชิญร่วมด้วย เดี๋ยวสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทุกคน มาร่วมระดมความคิดกันว่ารูปแบบ MASTER PLAN 
ของเราได้งบประมาณ 45 ล้าน เราจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะถ้าเรา
เสร็จก่อนกันยายน 63 เดือนตุลาคม 63 เราก็จะเริ่มจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
มันต้องสรุปภายในเดือนกันยายนให้ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็โดยสรุปยังไงก็ให้ท่านสมาชิกฯ นะคะ อย่างไรก็ มาเห็นพ้องต้องกันด้วย  
ประธานสภา อบจ.นว.   ว่าในทิศทางการท า MASTER PLAN ทั้งระบบของบึงบอระเพ็ด 

ซึ่งพวกเราก็ถูกซักถามมาตลอดเราเป็นหน้าเป็นตาของบึงบอระเพ็ดไปแล้ว
พอเขาเข้ามาในบึงบอระเพ็ดเขาก็มองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์แล้ว อันนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของพวกเราก็อยากให้มารับทราบ
พร้อมๆ กัน ในการออกแบบนะคะว่าเราอยากได้อะไรหรืออะไร  
เราสามารถที่จะพูดได้ว่าเราอยากมีอะไร เดี๋ยว TOR ต่างๆ เขาก็มี
ผู้ออกแบบและก็เอามาให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็อยากให้เราทุกคนเข้า
มาประชุมพร้อมกันจะได้เป็นทิศทางเดียวกันก าหนดได้ไหมประมาณไม่เกิน 
15 กันยายน 2563 เดือนหน้านะขอให้ประชุมนิดหนึ่งให้ก าหนดทิศทาง
เราจะได้ ไปในทิศทางเดียวกันว่ามันจะได้มีอะไรรีบออกมา เพราะ
งบประมาณตั้ง 45 ล้าน ที่เรายังไม่ได้ท าถ้าเราไปท าสะเปะสะปะดู 
คนละทิศละทางก็งบประมาณที่ท าแล้วอย่างเช่นโรงอาหารเราก็ต้องไป
แก้ไขต้องดูด้วยเพราะว่าประธานเข้าไปแล้วพอบ่ายมันร้อนคนก็นั่งไม่ได้
แล้วตอนนี้ก็ทราบว่าร้านค้าออกเกือบหมดมันมีปัญหาทั้งร้อน มันต้องเข้า
ไปปรับปรุง เดี๋ยวรอ TOR มา แล้วก็ต้องให้เขารู้ปัญหาเวลาพาเขาไป
ออกแบบต้องชี้ปัญหาให้เขาไปดูว่าเขาจะได้มีส่วนแก้ไขให้เราอย่างไรบ้าง
สิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันมีปัญหาอะไรความไม่สะดวก เดี๋ยวพวกเราก็ช่วยกัน
น าเสนอนะคะ  

นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ขอกลับไปที่ญัตติซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่นายกได้เสนอไปแล้วเมื่อครู่นี้ 
ประธานสภา อบจ.นว.   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมคะ ถ้าไม่มีจะขอมต ิ

ที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 21  ท่าน 
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ 
ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  
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      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ในระเบียบวาระที่  13 
องค์ประชุม จ านวน   21 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     19    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน จ านวน 3,100,000.-บาท  

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 14 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 14    - เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เชิญท่านชุติมา ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - ค่ะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว.อ าเภอลาดยาว ดิฉัน นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว วันนี้เราได้มีการขอทางฝ่ายบริหารก็มีการขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณของปี 2563 กับสภาแห่งนี้นะคะ ซึ่งการขอกัน
เงินนี้มีทั้งที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนะคะ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการที่เรายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถออกแบบให้
เรียบร้อยนะคะ ซึ่ง ณ ตรงนี้ส่วนใหญ่ภาระหนักที่สุดก็น่าจะเป็นของ  
กองช่าง ซึ่งกองช่างอาจจะมีบุคลากรไม่เพียงพอในการที่ออกแบบหรือ
แบบบางอย่างอาจจะมีความละเอียดมากในการที่จะต้องด าเนินการก าหนด
ราคากลางเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมในปีงบประมาณ 2564 ถ้าเผื่อว่า
กองช่างมีบุคลากรไม่เพียงพอมีระเบียบตัวไหนที่จะสามารถที่จะเอา
บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการท างานเพราะว่าบุคลากรเท่าที่ดูก็มีอยู่
จ ากัดแต่ว่าโครงสร้างในลองดูว่าปีนี้จะเป็นพวกอาคารส่วนใหญ่นะคะ ก็ขอ
ฝากทางฝ่ายบริหารด้วยและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนนี้ก็ทราบว่ามีการเข้ามาท าสัญญากันเยอะแล้ว เพราะว่าได้มีการจัดซื้อ
จัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าผู้รับจ้างบางพ้ืนที่ก็ไม่เข้าไป
ด าเนินการบางพ้ืนที่ก็หมดสัญญาไปแล้วดังนั้นจึงอยากให้ฝ่ายบริหารช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างช่วยด าเนินการก่อสร้างให้ 
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เรียบร้อย เพ่ือพ่ีน้องประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะว่าบางทีเพราะเขา
จะมีการประสานผ่าน สมาชิกฯ มาว่าท าไมไม่ด าเนินการสักทีหนึ่งก็ขอฝาก
ประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วยนะคะว่าในการที่เร่งรัดหรือว่ามี
มาตรการอย่างไรเพราะว่าเท่าที่ทราบเมื่อหมดระยะประกันสัญญาแล้วก็
จะต้องมีการปรับ พอปรับเสร็จแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะเวียน
ห้างละทิ้งงานก็ฝากฝ่ายบริหารด้วยช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยเพ่ือที่งบประมาณ
ต่างๆ จะได้ลงสู่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว นะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - นะคะ ก็สองเรื่องนะคะวิธีจ้างออกแบบนี่ทางเราสามารถจ้างได้ไหม 
ประธานสภา อบจ.นว.   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - คือตอนนี้เรารับโอนเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วเพ่ิมเติมน่าจะเพียงพอ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  กองช่าง ประมาณ 1 ตุลาคม 2563 อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคนช่วย 
นายก อบจ.นว.    ถ้าไมพ่ออาจจะจ้างเหมาเพ่ิม 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - เราอยากให้จ้างนะเพราะว่าดูกองช่างเขางานโครงสร้างจะเยอะมาก 
ประธานสภา อบจ.นว.   มันจะได้รวดเร็ว จ้างบุคคลมาช่วย 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - อันนี้ก็คุยกับกองช่างไว้แล้วถ้าไม่ไหวจริงๆ แล้วอีกเรื่องเรื่องหนึ่ง  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหน้าที ่  โครงการต่างๆ ท าสัญญาไปแล้วช่างคุมงานก็ท าหนังสือเร่งรัดตลอด  
นายก อบจ.นว. เมื่อหมดสัญญาแล้ว ปรับเงิน 10 เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะแจ้งไปที่ผู้รับจ้าง

งานเราก็แจ้งไปแล้ว 2 – 3 บริษัท 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็ท่านสมาชิกฯ ก็ไปแจ้งในพ้ืนที่ด้วยนะคะ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ประธานสภา อบจ.นว. ก็ช่วยเรียนด้วยว่าบริษัทต่างๆ ทางเราให้งบประมาณไปแล้วแต่ไม่มีการ

ด าเนินงาน ก็ต้องอธิบายให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเราได้รับทราบด้วย
นะคะ เพ่ือจะได้รู้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้เร่งรัดไปแล้ว 
แต่มันก็ติดอยู่ที่ทางบริษัทที่เขาได้มาประมูลงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรเรา 

 ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563   
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บัดนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ปิดการประชุม    เวลา 13. 45 น.  


